

● ลุยกระหึ่ม “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์”

ยกระดับเศรษฐกิจชีวภาพ

“จีจีซี” จับมือ “KTIS” ยักษ์ใหญ่วงการน้ำตาลเร่งขับเคลื่อนโครงการก่อสร้าง “นครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์” หนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มมูลค่าเกษตรไทย สอดรับนโยบายภาครัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ได้เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการลงทุน ไบโอคอมเพล็กซ์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ในพื้นที่นาร่อง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนาย สุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขารว ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีจีซี และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ประธาน กรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ร่วมในพิธีดังกล่าว

นายประเสริฐกล่าวว่าความร่วมมือดังกล่าว เกิดมาจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ของรัฐบาล ที่เป็นการนำเกษตรกรรมสมัยใหม่ มาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่ กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดคุณค่าและ

สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ ฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพ จะใช้สินค้า เกษตรจากมันสำปะหลังและอ้อยที่เป็นสินค้าเกษตร ไทยที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลกเป็น ตัวนำร่อง

ดังนั้นจีจีซีในฐานะแกนนำด้านผลิตภัณฑ์ เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือกลุ่มพีทีทีจีซี จึงได้แสวงหาโอกาส ในการต่อยอดธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โดยร่วมทุนกับ KTIS ในสัดส่วน 50:50 ก่อสร้าง นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) บนพื้นที่ 2,000 ไร่ ในอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ แหล่ง ปลูกอ้อยพันธุ์ดีของไทย พร้อมแบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่งเป็นโครงการลงทุน พัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ประกอบ ด้วยโรงงานผลิตเอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล ระบบ สาธารณูปโภคเพื่อเป็นระบบส่งเสริมกระบวนการ

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 21933

หน้า: 9(กลาง)

Col.Inch: 50.73

Ad Value: 81,168

PRValue (x3): 243,504

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยกกระต๊อบเศรษฐกิจชีวภาพ ลุยกระหึ่ม"นครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์"

ผลิตภัณฑ์ของโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการระยะที่ 2 มูลค่าโครงการ 7,650 ล้านบาท ต่อด้วยโครงการระยะที่ 2 ที่ประกอบด้วย โรงงานเคมีและพลาสติกชีวภาพ โรงงานอาหารเสริม มูลค่าการลงทุน 30,000 ล้านบาท

ด้านนายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือจีจีซี กล่าวถึงความคาดหวังของบริษัทต่อผลลัพธ์ในการลงทุนในระยะ 5-10 ปี ในพื้นที่นำร่องที่จังหวัดนครสวรรค์ว่า การลงทุนครั้งนี้จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจชีวภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัวจากปัจจุบัน โดยเกิดการพัฒนาและส่งเสริมความรู้สมัยใหม่ด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ 100,000 ไร่ในระยะเริ่มต้น ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 60,000-75,000 บาทต่อคนต่อปี หรือประมาณ 300,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จากอัตราค่าจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บาทต่อเดือนที่เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยและก่อให้เกิดการจ้างแรงงานที่มีทักษะสูงในกลุ่มพลังงานชีวภาพและด้านเคมีและพลาสติกชีวภาพ 400 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ยังจะช่วยสนับสนุนการผลิตพลังงานชีวภาพที่สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนมากกว่า 180 ล้านลิตรต่อปี เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสร้างศูนย์นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และช่วยส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกชีวภาพ 30,000 ล้านบาท ในระยะ 5 ปีข้างหน้า.